

รายงานการประชุมประชุมโครงการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีนคร ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอำเภอศรีนคร	ประธานกรรมการ
2. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง	รองประธานกรรมการ
3. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีนคร	รองประธานกรรมการ
4. เจ้าคณะอำเภอศรีนคร	กรรมการ
5. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีนคร	กรรมการ
6. พัฒนาการอำเภอศรีนคร	กรรมการ
7. เกษตรอำเภอศรีนคร	กรรมการ
8. นายเทศมนตรีตำบลศรีนคร	กรรมการ
9. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร	กรรมการ
10. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองบัว	กรรมการ
11. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลน้ำชุม	กรรมการ
12. ผู้จัดการสหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด	กรรมการ
13. ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์สวรรคโลก	กรรมการ
14. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน	กรรมการ
15. ประธาน อสม. อำเภอศรีนคร	กรรมการ
16. ประธานชมรมผู้สูงอายุ	กรรมการ
17. นางถวิล ภรรยา	กรรมการ
18. นายสายชล จันทร์วิไล	กรรมการ
19. นายสุรัตน์ หวังปรีดาเลิศสกุล	กรรมการ
20. หัวหน้าหมวดการทางอำเภอสวรรคโลก	กรรมการ
21. สาธารณสุขอำเภอศรีนคร	กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน -ไม่มี-

วาระที่ 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯ

ประธาน - ไม่มี -

วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง

-ไม่มี-

วาระที่ 4 : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

ประธาน - ขอเชิญทาง โรงพยาบาลเสนอสถานะสุขภาพอำเภอศรีนคร

นางสาวจิตรา มูลทิ - กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันขอเสนอสถานะสุขภาพของอำเภอศรีนครในปีพ.ศ. 2562 สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ของอำเภอศรีนครก็จะเป็นโรค โรคไม่ติดต่อทั้งสิ้น คือ หัวใจวายเฉียบพลัน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดสมองตีบ มะเร็งปอด เบาหวาน อุบัติเหตุ ไตวาย มะเร็งตับ ติดเชื้อในกระแสเลือด มะเร็งเต้านม สรุปว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคไม่ติดต่อ ในโรคหัวใจและหลอดเลือด ที่เป็นโรคติดต่อก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อในกระแสเลือดนอกนั้นก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชน ส่วนโรคติดต่อ 4 อันดับแรก โรคของเรา คือ โรคปอด อุดจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก ปอดบวม โรคที่สำคัญที่สุดคือโรคไข้เลือดออก ระบาดมากที่สุดคือตำบลน้ำขุ่นในช่วงปี 2562 ที่ผ่านมา อุดจาระร่วงก็ยังเป็นของอันดับ 1 ของทุกปี โรคที่อยากให้เราขอ.ช่วยก็คือโรคไข้เลือดออก สรุปปัญหาสถานะสุขภาพ ของอำเภอศรีนคร เราได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงตายในกลุ่มตั้งแต่ตั้งท้องพบว่าของเราคนที่ตั้งท้องของเรา พบหญิงตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปีที่แล้วเรามีมารดาเสียชีวิต 1 ราย ที่ตำบลนครเด็ฐ ส่วนเรื่องของเด็ก มีพัฒนาการสมวัยสมส่วน 96.61% อันนี้ไม่มีปัญหา ถ้าเราต้องติดตามกระตุ้น ก็จะมีปัญหาการติดตามกระตุ้นบ้าง ปัญหาของเด็กของเราคือเด็ก 0-5 ปีเริ่มมีภาวะเด็กอ้วนและเตี้ย ปัญหาเกิดจากโภชนาการที่ไม่ถูกต้อง และมีปัญหาเรื่องเด็กฝันตี เด็กมีฟันผุก่อน วัยเรียน

ช่วงวัยทำงานมีปัญหาเรื่อง การฆ่าตัวตาย ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และเบาหวานรายใหม่ เราลดลงก็จริง แต่ด้วยความชุก หมายถึงว่าคนที่เป็นทั้งหมดของเรามากกว่าค่าของประเทศไปเยอะ หมายถึงว่าอำเภอรามีคนป่วยเบาหวานและความดันโลหิตเยอะเกินค่าของระดับประเทศ และปัญหาอุบัติเหตุจราจร ที่เราทำกับพขอ.ปีที่แล้วยังมีปัญหาการตายด้วยอุบัติเหตุจราจรจำนวน 5 ราย เป้าหมาย ของเราต้องไม่เกิน 16 ต่อแสนประชากรหรือของ เราต้องไม่เกิน 3 ราย ปีที่แล้วเรามี การฆ่าตัวตายเยอะ อันนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพจิต ปัญหาไข้เลือดออกก็มีภาวะที่ต่ำลงน้ำขุม ปัญหาเบาหวานความดันโลหิตสูงปัญหาเรื่องโรคผิวหนัง เกี่ยวกับเรื่องคัดกรองแล้วไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ไม่ได้ตามเป้าหมายทำให้มีตายเยอะขึ้น คือตายระหว่างการรักษา เนื่องจากว่าพบผู้ป่วยช้า เลยระยะเวลาในการรักษาของโรคไปเยอะแล้ว ส่วนโรคติดเชื้อในกระแสเลือดของเราก็มีจะสังเกตจาก การไปงานศพจะเห็นว่า พบสาเหตุการตายเกิดจากการติดเชื้อในกระแสเลือด โรคติดเชื้อในกระแสเลือดจะเสียชีวิตเร็ว การป้องกันได้ดีที่สุดก็คือถ้าเป็นไข้ไข้สูงจะต้องรีบมาโรงพยาบาล ในส่วนของโรคกล้ามเนื้อหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เริ่มมีอัตราการตายสูงขึ้นและภาวะแทรกซ้อนจากคนที่เป็นเนื่องจากเรามี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เบาหวานเยอะขึ้นก็เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ตอนนี้อำเภอเราเริ่มเป็นสังคมผู้สูงอายุ จะพบว่า ใน 100 คนจะพบว่าไม่พบผู้สูงอายุเพียง 20 คน ทำให้เห็นว่าอำเภอรามีคนเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้มีภาวะติดบ้านติดเตียงที่เราต้องดูแลมากขึ้นและก็ภาวะของ long term care การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวซึ่ง จะได้รับการสนับสนุนจากทางอบต.ทุกแห่ง เพราะงบประมาณจะลงไปอบต. อันนี้ก็เป็นสรุปสถานะสุขภาพปัญหาคร่าวๆของศรีนคร

นางสาวจิตรา มุลทิ - เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านจะเห็นได้ว่า อันดับ 1 คือเบาหวาน และความดันโลหิตสูง อันดับ 2 คือโรคไข้เลือดออก อันดับ 3 คือฆ่าตัวตาย อันดับ 4 คือวัณโรค อันดับ 5 คืออุบัติเหตุทางการจราจร อันนี้เป็นจัดลำดับความสำคัญในเวทีที่เราได้ทำแผนเมื่อประมาณพฤศจิกายน 2564 เชิญภาคีเครือข่ายไปทุกท่าน ลงความเห็นว่าเป็น 5 อันดับของปัญหาด้านสุขภาพของอำเภอรามีคนส่วนสารเคมีทางการเกษตรของเราที่เป็นผลการดำเนินงาน พขอ. เราก้ยังมีปัญหาเรื่องของคนไม่ปลอดภัยและเสี่ยงถึง 50 กว่าเกินครึ่ง ก็ยังเป็น ปัญหาที่เราต้องดำเนินการแก้ไขต่อไป

ประธาน - การเสนอของโรงพยาบาลนะครับการนำเสนอเป็นข้อมูลที่ดีมาก ผมอยากให้วันประชุมประจำเดือนวันที่ 4 ได้กรุณานำเสนอในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

อีกสักรอบ จะได้แจ้งเวียนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรู้ข้อมูลโดยตรงข้อมูลพวกนี้ต้องกลับคืนไปให้ทางหมู่บ้านด้วย จะได้ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ทำเป็นเอกสารที่สามารถให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวให้ชาวบ้านได้เป็นประโยชน์ แก่ชาวบ้านต่อไปขอเชิญสาธารณสุขสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปี 2562

นายชาวลิต เลื่อนลอย -เรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับกระผมก็ขออนุญาตสรุปในเรื่องของแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในปี 2564 ที่ผ่านมามีการให้ทุกท่านรู้แผนการดำเนินงานของพอช. มีการ Setting ที่ดำเนินการไปแล้วเช่นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสเราได้รับสนับสนุนจาก Run Fun Fit ถือเป็นโอกาสดี ในปีนี้ปัญหาที่สาธารณสุขที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนคือปัญหาโรคไม่ติดต่อ เบาหวานความดันดูตามข้อมูลคนศรีนครป่วยเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูง 5,000 กว่าคนทั้งรายเก่าและรายใหม่ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขที่จะต้องดำเนินการ ในปีพ.ศ.2565 ใช้เวทีประชุมในครั้งนี้ ที่ต้องเป็นการกำหนดเพราะว่าการแก้ไขปัญหานั้น ไม่ได้เป็นงานด้านสาธารณสุข ด้านเดียว แต่เป็นปัญหาในเรื่องของสังคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีหลายด้านเพราะฉะนั้นจะต้องผ่านมติที่ประชุมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ที่จะต้องช่วยกันกำหนดปัญหาที่จะทำในปีงบประมาณ 2565

นางสาวจิตา มุลทิ - ในส่วนของผมขออนุญาตเพิ่มเติมวันนี้อยากให้กำหนดประเด็นของปัญหาสุขภาพของอำเภอเรา ก็จะมีงบประมาณบางส่วน ทางภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ได้สนับสนุนงบประมาณมาบ้างแล้ว จะขออนุญาตให้คณะกรรมการฯ ที่มาประชุมในวันนี้ช่วยกันกำหนดประเด็นปัญหา ที่เราจะขับเคลื่อน ในปีพ.ศ.2565 วันนี้เลยนะครับ คร่าวๆปีที่แล้วเราทำกัน 2 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เรื่องอุบัติเหตุจากการจราจร ประเด็นที่ 2 เรื่องประเด็นสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ก็จะมีปัญหาหลักๆของเราก็คือ มีทั้งหมด 5 เรื่องคือ เรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก ฆ่าตัวตาย โรคฉี่หนู โรค อุบัติเหตุจากการจราจร ไม่ทราบว่าจะทางคณะกรรมการมีความเห็นอย่างไร ถ้าเราจะทำทั้ง 5 เรื่องเราคงทำไม่หมด ทางจังหวัดขอแนะนำว่าขอเป็น 3 เรื่องหรือจะทำ 2 เรื่องก็ได้ ผมได้กำหนดแผนของบริการเครือข่ายของระบบสุขภาพอำเภอศรีนครปีนี้จะมีทั้งหมด 3 เรื่อง ก็ไม่ทราบทางที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้าง จากประชุมแผนที่ผ่านมาผม ได้คัดเลือกและได้ตัดสินใจบางส่วนแล้วโดยที่ ที่ประชุมมีท้องถิ่นท้องถิ่นและเครือข่ายบริการสาธารณสุขร่วมประชุม ก็ได้คัดเลือกในเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูง เรื่องอุบัติเหตุ

แล้วเรื่องสารเคมีเหมือนเดิมก็ทางคณะกรรมการมีปรับเปลี่ยนหรือจะเพิ่มเติมในส่วนของประเด็นเพิ่ม ก็เพิ่มเติมได้นะครับ เพื่อจะดำเนินการเสนอโครงการ เข้าสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย ต่อไป

ประธาน - ปีที่แล้วเราทำประเด็นคือ มีสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร และอุบัติเหตุจากทางจราจร และผมเห็นด้วยที่จะเอา NCD ขึ้นก่อนเพราะว่า จากข้อมูลที่เสนอให้เห็นเมื่อกี้ NCD เป็นปัญหาระดับ 1 ขอความเห็นของส่วนราชการแต่ละส่วนแล้วกันนะครับ

ประธาน - เชิญพัฒนาการอำเภอ

พัฒนาการ - ในแผนการดำเนินงานของพขอ.ของศรีนครเป็นแผนที่เราต้องวางกรอบของการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานผมไม่มีครับ ทางส่วนของจังหวัดสุโขทัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำโครงการ 1 โครงการสุโขทัยผาสุก โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ในการดำเนินงาน จำนวน 3 หน่วยงาน โดยจะช่วยเหลือ ประชาชนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ในอำเภอของเรา มีจำนวน 58 ราย ขอยกเลิกไป 1 ราย เหลือ 57 ราย ผู้ที่ตกเกณฑ์รายได้ มีแยกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่ 1 พัฒนาได้ จำนวน 2 ราย ประเภทที่ 2 พัฒนาต้องได้รับการสงเคราะห์ต้องการความช่วยเหลือ จากทางหน่วยงานราชการ จำนวน 55 รายรวมทั้งสิ้น 57 ราย

ประธาน - เชิญเกษตรอำเภอ

เกษตรอำเภอ - ไม่มี

ประธาน - เชิญทางตำรวจ

ตำรวจ - เรียนท่านประธานและคณะกรรมการฯ ส่วนของตำรวจจะรับผิดชอบในส่วนของการจราจรปัญหาด้านการจราจรพื้นที่ผ่านมาหรือปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาล ปีใหม่ สงกรานต์ และก่อนหน้านั้น อุบัติเหตุไม่มีคนเสียชีวิตในพื้นที่ โดยความพยายามด้วยกันทุกภาคส่วนที่มีบูรณาการในการแก้ปัญหาให้บรรลุผลไปด้วยดี ผมอยากขอเสนอในเมื่อปีนี้เราก็เอาปัญหาอุบัติเหตุจราจรมาปัญหา ในการขับเคลื่อน พขอ. ผมทราบว่าเมื่อก่อนจะช่วงปีใหม่ทางสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้กับท้องถิ่นต่าง ๆ อบต. เทศบาล เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา การจราจร ผมก็อยากเสนอทางเลขานำตัวแทนแต่ละท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ในการแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการจราจรด้วย เพราะว่าทางท้องถิ่นน่าจะมั่งมีงบประมาณสนับสนุนและรู้ปัญหาในเขตพื้นที่ของตนเองเพื่อจะได้บูรณาการช่วยเหลือให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

- ประธาน - มีประเด็นอื่นใหม่ครับนอกจากฝ่ายเลขานำเรียน
- ถ้าเกิดไม่มีใครเห็น คัดค้าน ก็ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบแล้ว เพราะว่า มันเป็นปัญหาหลัก ที่สำคัญจริง ๆ เรื่อง NCD อุบัติเหตุ และสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร เป็นประเด็นปัญหาในการขับเคลื่อน พขอ. แต่ปัญหาอื่นนอกจาก 3 ปัญหาที่ไม่ได้กล่าวข้างต้นเราจะไม่ใช่ที่จะไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาหรือจัดการให้ครับ มันก็จะเป็นเรื่องของฟังก์ชัน และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคไข้เลือดออก เพราะเป็นภารกิจ ของสาธารณสุขโดยตรง เรื่องของวัณโรค การฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายมันเกิดมาจากอะไรบ้าง มีวิธีการอย่างไรป้องกันอย่างไร หากไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นขออนุญาตให้ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ ตามนี้นะครับ
- ประธาน - ประเด็นปัญหาที่จะขับเคลื่อน พขอ.ปี 2565 คือ อันดับ 1 คือ NCD อันดับ 2 คืออุบัติเหตุทางจราจรระดับ 3 คือสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร
- มติที่ประชุม - เห็นชอบ
- วาระที่ 5 : เรื่องอื่น ๆ
- ประธาน - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยได้รับงบประมาณมาจากกระทรวงศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการเชิงพื้นที่ การสร้างความเสมอภาคในการศึกษาของจังหวัดสุโขทัยโดยเน้นเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชนนอกระบบ คือ เยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ถึงสถานการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งกำหนดเป้าหมายไว้ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านด่าน อำเภอศรีมาต อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอศรีนคร จำนวน 500 คน โดยใน 500 คนนี้ต้องมีการสำรวจจากกำนัน หรือผู้นำชุมชนเห็นสมควรว่ามีสิทธิได้รับเงินส่วนนี้ โดยจะได้เงินทั้งหมด 2 ก้อน ก้อนแรก ก็จะเป็นเงินที่ฟื้นฟูฯ ผู้ด้อยโอกาส เป็นเงิน 500 บาทต่อ 1 คน ก้อนที่ 2 ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะอาชีพการศึกษาต่อประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อให้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการอันนี้ให้ถึงรายละเอียด 3,000 บาทต่อ 1 คน ในส่วนของอำเภอศรีนคร ที่ประชุมได้มีการมอบเป้าหมายในที่ประชุมได้มอบเป้าหมายจำนวน 100 คน และในวันที่ประชุมได้มอบเงินสดก่อนแรกจำนวน 100 คน คนละ 500 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยให้นำเงิน 50,000 บาทมาเข้าผ่านระบบ พขอ. เพราะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันในการทำงานของ พขอ.อำเภอศรีนคร ครับ

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

เขาวลิต เลื่อนลอย ผู้จัดทำรายงานการประชุม
(เขาวลิต เลื่อนลอย)
สาธารณสุขอำเภอสรีนคร
เลขานุการ

อนุสรณ์ มณีเลิศ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนุสรณ์ มณีเลิศ)
นายอำเภอสรีนคร
ประธานคณะกรรมการ พชอ.

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ	
				เข้า	บ่าย
1	นายอนุสรณ์ มณีเลิศ	นายอำเภอศรีนคร	ที่ว่าการอำเภอศรีนคร		
2	นายสันติ เรศวณิช	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชน	ต. ดงสามพันเงิน		
3	นายอนุชิต นามะโท	อ.อ.น.ศรีนคร	ร.ว.ศรีนคร		
4	พ.ต.ท.วิวัฒน์ ประทุมรัตน์	วอ.ปากน้ำ อ.ศรีนคร	ร.ว.ศรีนคร		
5	นางวิไลรัตน์ ไชยอินทร์	นักวิชาการสาธารณสุข	อบต.น้ำชุม		
6	นายชัยโชค นุกุล	รต.พ.ก. อ.ต.น.หนองบัว	อ.ต.น.หนองบัว		
7	นายสมพรณ์ นิ่มรัมย์	กองสาธารณสุขอำเภอศรีนคร	กองสาธารณสุขอำเภอศรีนคร		
8	นายวิเชียร จิราภักดิ์	อ.ส.ร.พ.อำเภอศรีนคร	อ.ส.ร.ศรีนคร		
9	นายสุรินทร์ นามะโท	อ.ต.น.น.ศรีนคร	อ.ต.ศรีนคร		
10	นายสุวิทย์ นามะโท	พ.ก. ม. ๑ อ.ศรีนคร	ต.น้ำชุม		
11	นายสุวิทย์ นามะโท	พ.ก. ม. ๑ อ.ศรีนคร	อ.ต.หนองบัว		

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สถานที่ปฏิบัติงาน	ลายมือชื่อ	
				เข้า	ป่วย
12	นายจิตรพิตร เพ็ญศรี	ผอ. รร. บ้านต. นคร	ร.ร. บ้านต. นคร		
13	นายสันติศักดิ์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	โครงการพัฒนาระบบชลประทาน		
14	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
15	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	สภ. เทศบาลตำบลบ้านต. นคร		
16	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
17	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
18	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
19	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
20	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
21	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		
22	นายสุวิทย์ นาน้อยไพโรจน์	ผอ. รร. บ้านต. นคร	อ.บ. บ้านต. นคร		

